

ชื่อเรื่อง	: สตรีกับการรับใช้พระเจ้า:กรณีศึกษาสตรีคริสตจักรสวนดอก
ผู้จัดทำ	: สายสมร คำบุญเรือง
หลักสูตร	: ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาพันธกิจนิพนธ์	: อนุศาสนาจารย์ประสาทร ตะริโย
อาจารย์ที่ปรึกษาพันธกิจนิพนธ์ร่วม	: ศาสนาจารย์ ดร.ชูลีพรรณ ศรีสุนทร
วันที่อนุมัติผลงาน	: 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552
จำนวนหน้า	: 49 หน้า
คำสำคัญ	: การรับใช้ สตรีกับการรับใช้

บทคัดย่อ

พันธกิจนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ถึงบทบาทการรับใช้ของสตรีในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ที่จะส่งผลให้สตรีคริสตจักรสวนดอก ในการอุทิศตนรับใช้พระเจ้าด้วยชีวิตและจิตวิญญาณ ผู้เขียนได้แบ่งการศึกษาค้นคว้าออกเป็น 5 บท ดังต่อไปนี้

บทที่หนึ่ง บทนำ เป็นการกล่าวถึงที่มา ปัญหาแรงจูงใจ ในการศึกษา จุดประสงค์ของการศึกษา วิธีการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา ที่จะสนับสนุนพันธกิจของสตรีในการรับใช้ ได้ศึกษาถึงการรับใช้ของสตรีในพระคริสตธรรมคัมภีร์ พระธรรมกิจการของอัครทูต บทที่ 16: 11-15 ซึ่งเป็นการรับใช้ของสตรี ที่ไม่ใช่สตรีชาวยิว แต่เป็นสตรีชาวต่างชาติ

บทที่สอง เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสตรีกับการรับใช้พระเจ้าในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาพระธรรมกิจการของอัครทูตบทที่ 16:11-15 ได้พบว่าสตรีมีบทบาทสำคัญในการรับใช้คริสตจักร โดยเฉพาะนางลิเดีย ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มสตรีในด้านศาสนา ตลอดจนบทบาทการตัดสินใจรับความเชื่อใหม่ด้วยตนเอง ทั้งนำครอบครัวมาเชื่อด้วย

บทที่สาม ประวัติคริสตจักรสวนดอก เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคริสตจักรสวนดอก การเริ่มต้นการก่อสร้างคริสตจักร พันธกิจของคริสตจักรสวนดอก และบทบาทของสตรีที่มีส่วนในพันธกิจของคริสตจักรสวนดอก

บทที่สี่ บทวิเคราะห์แบบสอบถามทัศนคติของสตรี กับการรับใช้ คริสตจักร
สวนดอก ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามสตรีคริสตจักรสวนดอก หัวข้อ “สตรีกับการรับใช้พระเจ้า” โดย
แบ่งแบบสอบถาม เป็นสามส่วน ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูล
เกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องการรับใช้ ส่วนที่ 3 เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสามารถ
ในการรับใช้ หรือความสนใจ อยากจะมีส่วนร่วมในพันธกิจการรับใช้ และสตรีกับการรับใช้พระเจ้า
ได้นำบทเรียนจากสตรี โดยเฉพาะนางลิเดีย ซึ่งศึกษาจากพระธรรมกิจการของอัครทูต บทที่ 16:11-15
และผลของการวิเคราะห์ มาประกอบกันเพื่อช่วยให้สตรีคริสตจักรสวนดอกรับใช้อย่างเข้มแข็ง

บทที่ห้า บทสรุปสรุปผลจากการศึกษา ข้อเสนอแนะวิธีการและการรับใช้พระเจ้า
ที่จะทำให้สตรีคริสตจักรสวนดอกรับใช้ด้วยชีวิตและจิตวิญญาณ